

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

BEAUTY - แบบนี้ เหมือนรอก(?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้น ที่ยังอยู่ในสายตาเหนือเมฆอย่างต่อเนื่อง และเริ่มจะเอามาเข้าบาดตาเขียนช้าบ่อยๆ แล้วละสิ เหมือน PLE ที่ดูไปดูมา แค่เดือนสองเดือน เข้าบาดตาเขียนไปก็รอบไม่รู้ แต่ก็มันไม่ใช่อะไร หรือมันอกมีโนะครับ... เป็นการบอกถึงว่า ยังน่าสนใจในแนวโน้มทางเทคนิค หรือ ดูว่าจะเล่นยังไงต่อในระดับที่เป็นอยู่ ใครที่ต้นทุนต่ำๆ หน่อย ก็สบายไป แต่ใครที่จะเข้าตรงราคาสูงๆ ก็มีเทคนิคหรือมีลีลาจังหวะเข้าออกให้รอบคอบมากขึ้น... อย่าง BEAUTY ก็เช่นกัน จะมาเข้าตรงนี้ หรือ จะรอซื้อตามน้ำก็ได้ทั้งนั้น แต่หากว่า ราคาเกิดพลิกไม่เป็นไปตามที่คาดหรือมองไว้ ก็ต้องมีทางหนีไวให้พร้อมด้วยก็จะดีนะอะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้ในตลาดหุ้นบ้านเรา จะทิ้งความคิดที่ว่า ไม่มีการทำโน่นทำนี่เลย ก็ไม่ใช่... ู๊ว กันอยู่แล้วแต่ใครจะเอาตัวรอดได้ดีกว่า อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ และวิชาความรู้ที่ท่านสั่งสมมาอย่างเหนือเมฆเองนั่น ก็ได้แต่บอกกล่าวว่าเป็นคนที่เก่ง หรือมีความสามารถสูงเกินใคร ประสบการณ์นั้นเพียงน้อยนิด หรือ น้อยกว่าท่านนักลงทุนส่วนใหญ่เสียด้วยซ้ำ... แต่ของแบบนี้ ฝึกกันได้ครับ เรียนกันได้ หรืออาศัยเวลาให้กับมันอย่างจริงจังหน่อย ก็พอจะเอาตัวรอดได้ แล้วอะไรที่เรารู้ ที่เราพอจะแบ่งปันต่อได้เหนือเมฆไม่เคยที่จะเก็บไว้ แต่จะแบ่งอย่างไรได้นั้น ก็แล้วแต่โอกาส ซึ่งตอนนี้ ก็มีคอลัมน์ บาดตาเขียน นี้ที่เป็นช่องทางแรกๆ ที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับลงทุน หรือ จะเป็นโครงการUTRADE Investment Academy และอาจจะมีช่องทาง หรือโครงการอื่นๆ ตามมาอีกก็ได้ ขึ้นอยู่กับโอกาสและข้อบังคับของทางการด้วยนะครับ

ดูตามเกม...

อาจจะเล่นง่าย ซึ่งจะเล่นหรือไม่เล่น นักเก็งกำไรชอบการแกว่งตัวแบบนี้เนะ ถ้าไม่เล่นขึ้น เราก็ไม่เล่นตาม แต่ถ้าขึ้นเมื่อไร ผ่านจุดนี้สำคัญ ก็ตามไปดูได้ทั้งเล่นสั้น และเล่นรอบ

แนวรับ

: ... 13.7-13.9 ยังเก็บก่อนได้ ยืน 14.0 ซื้อตาม หลุด 13.5 เลิก

เป้าหมาย

: ... ระยะสั้น มอง 15.5-15.7 ส่วนรอบยาวหน่อย หวัง 17.0-17.2

Price Chart...(BEAUTY)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BEAUTY... ตามภาพนี้ จะเป็นเรื่องของนักเก็งกำไรมากกว่าก็ได้ อาจจะไม่ใช่สัญญาณเทคนิคของ BEAUTY ที่เราเคยกล่าวกันมาก่อนหน้านี้... โดยเราจะเห็นว่า แนวโน้มของ MA. ระยะสั้น ยังเป็นเชิงบวกและราคาใน 2 วันที่ผ่านมา กำลังทดสอบ MA. ดังกล่าว ซึ่งถ้าถามว่า จะหลุดไหม จริงๆ แล้วหลุดไม่เป็นไร ถ้า MA. ยังมีแนวโน้มทางขึ้น... แต่ถ้าจะให้เหนือเมฆคาด ก็จะทำให้เห็นว่าการแกว่งตัวในรอบที่น่าสนใจ เรียกว่า ลุ้นขึ้นได้ไวก่อน เพราะรูปแบบราคา หรือ Price Pattern แบบนี้ น่าจะพักตัวเพื่อขึ้น หรือ ถ้าผ่าน 14.0 ไปได้นั้นจะเป็นสัญญาณของการขึ้นจริง และ อาจจะขึ้นแรงๆ ได้แบบต่อเนื่องโดยไม่พักก็ได้ (เพราะพักมาแล้วนี่นา)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน